

21เม.ย.นี้นัดตัดสินคดี "ชินภัทร" สอบครูผู้ช่วย

นำเสนอเมื่อ : 7 เม.ย. 2559

การรื้อ"เผยประสานกรรมการ อ.ก.พ.สพฐ.ทำหน้าที่แทน อ.ก.พ.ศธ.นัดประชุมพิจารณาโทษกรณี "ชินภัทร-ไกร"สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สพฐ. 21 เม.ย.นี้

วันนี้ (7 เม.ย.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 เมษายนนี้ ได้มีการนัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำหน้าที่แทน อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน อดีตเลขาธิการ กพฐ. และนายไกร เกษทัน อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สพฐ.กรณีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ ๖12 หลังจากที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.ได้เลื่อนการพิจารณาไป เพราะมีประเด็นสำคัญที่ตอบไม่ได้ 2 เรื่องสำคัญ คือ ขอสอบรั่วจริงหรือไม่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา หากได้รับแจ้งแล้วว่ขอสอบรั่ว ทำไม่ไม่หยุดดำเนินการ ซึ่งสิ่งที่ สพฐ.นำเสนอยังไม่เชื่อมโยงกับข้อบังคับตามกฎหมาย โดย รมว.ศธ.ให้ สพฐ.เชิญฝ่ายเลขาของคณะกรรมการสอบสวนวินัยฯ และเชิญผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มาสอบถามข้อมูลและนัดประชุมใหม่อีกครั้ง

"สพฐ.ได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่ รมว.ศธ. ให้ไปตรวจสอบ และได้นัดหมายคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 21 เมษายนนี้ ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาด ก็น่าจะได้ประชุม แต่จะได้อะไรหรือไม่ ต้องดูว่าในการประชุม คณะกรรมการ จะมีการซักถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่ สพฐ.เตรียมไว้ เป็นเฉพาะที่ รมว.ศธ.ได้มอบหมายมาเท่านั้น " นายการุณ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ดร.ชินภัทร และนายไกร ไม่เคยติดต่อกัน เป็นการส่วนตัว อีกทั้งกระบวนการสอบสวนทั้งหมดขึ้นอยู่กับ อ.ก.พ.สพฐ. ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลายภาคส่วน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ สพฐ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมอ.ก.พ.สพฐ. เพื่อตัดสิน โทษทางวินัย ดร.ชินภัทร และนายไกร กรณีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกที่เลื่อนออกไป เพราะองค์ประชุมไม่ครบ ครั้งที่ 2 เลื่อนเพราะยังมีประเด็น ขอกฎหมายที่ยังตอบไม่ได้ และในวันที่ 21 เมษายนนี้ถือเป็นการนัดประชุมครั้งที่ 3